

Phiếu lý lịch

Nói đến tờ phiếu lý lịch đính kèm với lá thư Ái Hữu đầu tiên tôi sức nhớ tới vài bạn đã tỏ ý thắc mắc vì không thấy "nhu cầu" để lập phiếu đó. Do đó, các bạn ấy đã không gửi phiếu.

Kẻ hèn này không tìm hiểu nguyên do hay nhu cầu của phiếu, nhưng cũng đã lam xong phận sự. Bên nghĩ như sau "nhắc đến việc này không phải để luận công và tội của anh Thi, vì công của anh Thi thì quá to khi nghĩ và làm được lá thư số 1 (cùng với anh Trang), con bao rang phiếu lý lịch do anh Thi de xuống là một tội thì nghĩ cũng ...tội cho anh Thi. Có thể giải thích là vì muốn biết rõ các động nghiệp co ra đi cũng gia đình đầy đủ hay không nên anh Thi đã có ý do, chứ chẳng phải là do méo mó nghề nghiệp, vì làm "thứ trưởng nhân viên Bộ C.C." mà bầy dốt ra đâu?

Anh Thi nghĩ sao? Xin cho anh em biết để cội mớ thắc mắc nêu trên, và nhất là để anh em đừng hy vọng là phiếu đó sẽ được xử dụng vào kỹ thành thương thương niên 1978.

Bản về chữ "mông"

Toi mong rằng ban phụ trách sẽ không quên dấu mũ trên chữ o, để các bạn đọc rõ ràng chữ "mông".

Trước hết, tôi xin nói ngay là chữ "mông" mà tôi muốn bạn hôm nay không phải là chữ viết thuần túy, dùng để chỉ một bộ phận trong thân thể người ta, mà là chữ "mông" trong văn ngữ "thiếu số" ở Việt-Nam.

Lý do làm tôi nghĩ đến chữ này là vì mỗi ngày trên đường đi làm tú Redwood City đến Half-Moon Bay (ở bờ biển Thái Bình Dương - xin xem bản đồ California) tôi phải qua 6 dặm đường đèo. Phong cảnh đẹp, với những ngọn đồi trọc + rừng trũng điệp điệp, làm tôi nhớ tới Pleiku, và nhớ tới đèo "E Mông" ở cây số 431 trên quốc lộ 14, giữa Pleiku và Banmethuot. Cảnh này cũng nhắc tới vài kỷ niệm trên đèo "Củ Mông", giữa Qui Nhơn và Sông Cầu.

Do đó, mới nghĩ đến Chữ Mông và đem ra bản phiêm cùng các bạn. Mông nghĩa là gì?

Xin các bạn nào đã từng ngụ trị tại những vùng có các địa danh nêu trên góp ý, kiến với ban phụ trách lá thư số 8 (đặc biệt là các bạn Trần Sĩ Huân, Hoăng Ngọc An, Mai văn Mẹo mà tôi được biết đã có dịp ở xứ Banmethuot tức "Buôn muôn thuở" hay "Bụi mũ trời", và ở Tuy Hòa, Quy nhơn v..v..)

TRƯỜNG ĐÌNH HUÂN

T I N V U I

- \* - \* - \* - \* - \* -

A H C. C thân mến kính mừng.

- Anh chí Tô Đăng Quê đã làm lễ vu quy cho Trường nữ là Tô Lệ Thu với cậu Thai Ngung ngay 23 tháng 9, 1977 tại Stockton (California)

- Anh chí Trần Mông Châu đã làm lễ thành hôn cho Thứ nam là Trần ngọc Hùng với cô Nguyễn thị Kim Khuê ngày 24 tháng 9, 1977 tại Montrial (Canada)

Xin chúc các cháu trăm năm hạnh phúc

T I N B U Ò N

- \* - \* - \* - \* - \* -

- Cụ Đồ Huân đã từ trần tại Sài Gòn vào thượng tuần tháng Giêng năm 1977 hưởng thọ 75 tuổi.

- Cu Hoăng hũu Kiêu đã từ trần tại quê nhà hưởng thọ 85 tuổi.